



ทิวอีสานเข้มขึ้น 'ปู' ตุนแต้ม-โชว์ติดดิน

ทิวอีสานเข้มขึ้น 'ปู' ตุนแต้ม-โชว์ติดดิน

เสร็จสิ้นไปแบบ “แฮปปี้ เอนด์” กับภารกิจตระเวนตรวจราชการ ติดตามความคืบหน้านโยบายของรัฐบาลหรือ “ทิวรถขมิ้น” ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ช่วงปลายเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ถือเป็นแผนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี หลังจากที่รัฐบาลของนายกฯ ปู ต้องเผชิญกับศึกหนักทางการเมืองทั้งในและนอกสภา

สำหรับการทิวรถขมิ้นช่วงโค้งสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม ที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม เรียกว่าได้ใจชาวอีสานไปเต็มๆ อันเนื่องมาจาก “ยิ่งลักษณ์” ใช้เวลาคลุกคลีพูดคุยกับชาวบ้านเป็นเวลานานกว่าครั้งไหนๆ อีกทั้งความเป็นกันเองของนายกฯหญิงก็สร้างความประทับใจแก่แม่ยกทั้งเด็ก สตรี คนชรา ไปแบบเต็มๆ

เริ่มจากการพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับเกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์ และต้นแบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนจนประสบความสำเร็จสามารถปลดหนี้และนำพาตัวเองรอดพ้นจากพาสแห่งการพนันอย่าง นางสนธิ ทิพย์นางรอง หรือ “น้าน้อย” ชาวบ้าน ณ บ้านทองลิ้ม ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ต่อด้วยการเข้าหากลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ผู้ปลูกข้าวชาวดิโดยเฉพะชาวจิบ โดยเกษตรกรเล่าว่า ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นหลังปลูกข้าวชนิดดังกล่าว ซึ่งชาวจิบที่ยังไม่ลิ้มได้ราคาตันละ 20,000 บาท หากสีออกมาเป็นข้าวสารจะได้ราคาตันละ 50,000-60,000 บาท เรียกว่าโครงการรับจำนำข้าวจะได้ราคาตันละ 15,000 บาทหรือไม่ นั่นไม่สำคัญ

นอกจากนี้ ระหว่างการทิว จ.บุรีรัมย์



นายกฯหญิงจับเข้าคุยกับเกษตรกรต่างๆ ทั้งชาย พารา-ชาวไร่อ้อย และชาวไร่มันสำปะหลัง เพื่อฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำการเกษตร โดยตัวแทนชาวไร่อ้อย จ.บุรีรัมย์ ระบุว่า เห็นด้วยกับแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ทำการเกษตรโดยการจัดโซนนิ่ง อยากให้ภาครัฐดำเนินการโดยเร็ว อีกทั้งชาวไร่อ้อยอยากเห็นธนาคารพาณิชย์ช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อลงทุน

ในวงจับเข้าคุยกัน นายกฯรับปากเกษตรกรหลายเรื่อง เช่น จะพัฒนาเส้นทางการขนส่ง โดยมอบหมายกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงกระทรวงวิทย์ฯ ดูแลการแปรรูป รวมถึงการบริหารจัดการน้ำ โดยมีเป้าหมายในการใช้น้ำจากภาคเหนือลงมาใช้ประโยชน์สำหรับการเกษตรภาคอีสาน

การออกทิวรถขมิ้น ค่าโหนอนนั้น เป็นการบอกกล่าวในเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นแนวคิด

เกษตรโซนนิ่ง โครงการโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท รวมถึงแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลวงเงิน 3.5 แสนล้านบาท อีกทั้งยังมีการประชุมเพื่อปรับยุทธศาสตร์จังหวัด โดยหาจุดแข็งแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นจุดขายในการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ ทิวรถขมิ้นยังถือเป็นการสร้างคะแนนความนิยมในตัวนายกฯและรัฐบาล ถือเป็นการเรียกน้ำย่อยในการโยกคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดี เพราะหากดูจากสถานการณ์ทางการเมืองในวันนี้แล้ว ยังมองไม่ออก บอกไม่ถูกว่ารัฐบาลจะมีเวลาบริหารประเทศได้อีกนานเท่าไร

ส่วนไฮไลต์การทิวรถขมิ้นครั้งสุดท้าย 15 กรกฎาคม คงหนีไม่พ้นบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ระหว่างที่ “นายกฯยิ่งลักษณ์” ตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปการจัดการศึกษาระดับแพทยศาสตร์ มมส. พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุน

จากรัฐบาล

ที่ถือเป็นไฮไลต์เพราะ “ยิ่งลักษณ์” ใช้โอกาสนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามในสิ่งที่สงสัย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ขณะที่ทาง มมส.นำวงออเคสตราที่บรรเลงโดยนักศึกษามาต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

จากนั้น นายกองดีการนิสิต มมส. ถามถึงนโยบายรัฐบาลก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่ามีแผนหรือนโยบายอย่างไร โดย “ยิ่งลักษณ์” โชว์ข้อข้องใจว่า อยากสนับสนุนเรื่องภาษา ที่อย่างน้อยก็ภาษาอังกฤษและภาษาชาติในกลุ่มอาเซียน แต่หัวใจหลักอยากให้เข้าใจ 3 เสาหลักของอาเซียนคือด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านกฎหมาย/การเมือง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจะประชุมร่วมกับ **นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ** รมว.มหาดไทย โดยเชิญทูตชาติอาเซียนประจำประเทศไทยร่วมหารือด้วยเพื่อสร้างความเข้าใจ

ประธานสภานิสิต มมส.ถามนายภาอีกว่า จะสนับสนุนหรือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของ จ.มหาสารคาม อย่างไรในการจะเข้าประชาคมอาเซียน

คำตอบของนายภาคือ “มหาสารคามต้องการเข้าถึงน้ำประปาที่ต้องสำรวจควบคู่กันไปกับการสำรวจแหล่งน้ำ จากนั้นการแก้ปัญหาจะมองรายจังหวัด มองแผนที่แบบเดียวกันว่าแต่ละพื้นที่มีความต้องการอย่างไร ก็พยายามทำอยู่แต่ไม่รู้จะทันใจน้องๆ หรือไม่”

ด้านตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มมส. ถามถึงเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่โควต้าไม่เพียงพอ เพราะปัจจุบันมีโควต้าเพียง 300 คน แต่นักศึกษาลงทะเบียนชอู้ 1,000-2,000 คน ขอให้เพิ่มอีก 1,000 คน ได้หรือไม่ คำถามนั้นนายภามอบหมายให้ **ทนต์ศักดิ์ เล็กอุทัย** รมช.คลัง ตอบแทนว่ากระทรวงการคลัง และ กยศ.กำลังจะปฏิรูประบบใหม่ภายในเดือนนี้ ที่จะตอบสนองกับความต้องการของนักศึกษา

งานนี้เรียกว่าได้ใจวัยโจ๋ไปเต็มๆ

แม้เดือนหน้าสิงหาคม สภาจะเปิดเพื่อพิจารณากฎหมายต่างๆ มากมาย

ทว่า นายภาบูก็เปรยๆ ไว้ว่า จะต้องลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง...สงสัยจะติดใจ